

Source : ข่าวหุ้น

Date : 26 มี.ค. 2563

Page : 9

No: 63065996

สนธิรัตน์แจงประชาชน ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า ชี้ยังได้คุ้มครองมิเตอร์

“สนธิรัตน์” แจงรับเงินคืนประกันใช้ไฟฟ้ายินประชาชนไม่เสียสิทธิ์คุ้มครองมิเตอร์จากการไฟฟ้า พร้อมคืนเงินประกันใช้ไฟฟ้าเป็นนโยบายก.พลังงาน หวังเร่งช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์แนวโน้มโซเชียลเน็ตเวิร์กต่อการยื่นขอคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ซึ่งเริ่มเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา และเกิดกระแสข่าวที่ว่าคนที่ได้รับเงินประกันไฟฟ้าคืนไปแล้วนั้น จะไม่ได้รับความคุ้มครองเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้าอีกต่อไปทางกระทรวงฯ ได้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

โดยยืนยันว่านโยบายครั้งนี้เป็นนโยบายที่กระทรวงพลังงานต้องการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งในส่วนเงินค่าประกันไฟฟ้านั้นอยู่กับ PEA และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยในข้อเท็จจริงไม่ได้มีการเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ จากเดิม และไม่เกี่ยวข้องกับการรับเงินประกันคืน เพราะมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นของการไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ไฟฟ้าได้ทำมิเตอร์ไฟฟ้าเสียหายอันเกิดจากการใช้งานของตนเอง เช่น แตก หรือใช้ไฟฟ้าเกิน ก็ต้องรับผิดชอบซ่อมแซม หรือต้องเปลี่ยนมิเตอร์ ไม่ว่าจะมิเงินประกันหรือไม่มีเงินประกัน ส่วนมิเตอร์ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานมานานจนเสื่อมสภาพ หรือเกิดจากภัยธรรมชาติที่ทำให้เสียหาย กรณีนี้ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ถือว่าเป็นเงื่อนไขเดิม

โดยขอยืนยันว่าประชาชนจะไม่เสียสิทธิ์จากเดิมที่มี และไม่เกี่ยวข้องกับการขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืน และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เกิดความเข้าใจผิด เพราะนโยบายนี้คือนโยบายที่กระทรวงพลังงานซึ่งเป็นหน่วยงานด้านพลังงาน ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเวลาที่ยากลำบากอย่างแท้จริง

“ภายหลังจากรับเงินคืนประกันการใช้ไฟฟ้าแล้ว ผู้ใช้ไฟฟ้ายังจะได้รับบริการจาก 2 การไฟฟ้าเช่นเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ไม่ใช่การคืนเงินประกันมิเตอร์ โดยตัวมิเตอร์ถือเป็นสินทรัพย์ของ 2 การไฟฟ้า ซึ่งข้อกำหนดปัจจุบัน หากมีการชำรุดเสียหายโดยระบบตัวเครื่อง หรือจากภัยธรรมชาติทั้ง 2 การไฟฟ้าจะดำเนินการสับเปลี่ยนให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นมิเตอร์ชำรุดที่เกิดจากการกระทำ เช่น ชน เคียว แตก หรือการไหลตไฟฟ้าเกินขนาดมิเตอร์ กรณีนี้ผู้ใช้ต้องเป็นผู้ชำระค่ามิเตอร์ ซึ่งเป็นหลักการเดิม ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใด” นายสนธิรัตน์ กล่าว ■